

## บทคัดย่อ

การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพ "ความเกรงใจ และความคิดสร้างสรรค์  
ของนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวไทยและจีน

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบบุคลิกภาพ ความเกรงใจ และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวไทยและจีน กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนวัยรุ่นที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนพรหมานุสรณ์ และ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 80 คน เป็นชาย หญิง ที่มาจากครอบครัวไทยและจีน ประเภทละ 20 คน ใช้แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพซึ่งปรับปรุงมาจากของ ยอร์ก (Gough) แบบทดสอบความเกรงใจของ วีรยุทธ วิเชียรโชติและคณะ และ ใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งปรับปรุงมาจากของ วอลดิส และ โคนแกน 3 ฉบับ ซึ่งปรากฏผลดังนี้คือ.

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพ ความเกรงใจ และความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ในกลุ่มวัยรุ่นชายที่มาจากครอบครัวไทย บุคลิกภาพการควบคุมตนเอง และความยืดหยุ่นได้ มีความสัมพันธ์ทางลบกับความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $r = -.562, -.472, r = -.450$ ) กลุ่มวัยรุ่นชายที่มาจากครอบครัวจีน พบว่า ความเกรงใจมีความสัมพันธ์ทางลบกับความคิดสร้างสรรค์ แต่บุคลิกภาพความมีอำนาจเหนือผู้อื่น ความสามารถที่จะบรรลุถึงสถานภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $r = -.457, r = .627, .628, r = .586$ ) สำหรับกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่มาจากครอบครัวจีน พบว่า บุคลิกภาพความสามารถที่จะบรรลุถึงสถานภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $r = .553$ ) บุคลิกภาพนอกเหนือจากที่กล่าวมาไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพ ความเกรงใจ และความคิดสร้างสรรค์ระหว่าง  
วัยรุ่นที่มาจากครอบครัวไทยและจีน พบว่า วัยรุ่นทั้งชายและหญิงที่มาจากครอบครัวไทยมี  
ความเกรงใจสูงกว่าวัยรุ่นทั้งชายและหญิงที่มาจากครอบครัวจีน วัยรุ่นหญิงที่มาจากครอบครัวจีน

มีบุคลิกภาพด้านความรับผิดชอบสูงกว่าวัยรุ่นทั้งชายและหญิงที่มาจากครอบครัวไทย วัยรุ่นชาย  
ที่มาจากครอบครัวจีนมีบุคลิกภาพด้านการวางตัวในสังคมสูงกว่าวัยรุ่นชายที่มาจากครอบครัวไทย  
วัยรุ่นชายที่มาจากครอบครัวไทยมีบุคลิกภาพด้านการสร้างความประทับใจสูงกว่าวัยรุ่นชายที่มา  
จากครอบครัวจีน วัยรุ่นหญิงที่มาจากครอบครัวไทยและจีนมีบุคลิกภาพความเป็นหญิงสูงกว่าวัยรุ่น  
ชายที่มาจากครอบครัวไทยและจีน วัยรุ่นชายและหญิงที่มาจากครอบครัวจีนมีความคิดสร้างสรรค์  
สูงกว่าวัยรุ่นชายและหญิงที่มาจากครอบครัวไทย ส่วนบุคลิกภาพด้านอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาไม่พบ  
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

การศึกษาความสัมพันธ์ธรรมชาติของความเกรงใจระหว่างคนไทยและคนจีน กลุ่ม  
ตัวอย่างเป็นคนไทยและคนจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ประเภทยุค 30 คนพบว่า คนไทยและ  
คนจีนมีความเข้าใจในธรรมชาติของความเกรงใจเหมือนกัน ( $r = .758$ )